

Hai câu thơ của Xuân Quỳnh, ngót ra làm thơ cho bài viết này, thật đúng với hoàn cảnh của những cặp vợ chồng lớn tuổi như chúng ta, khi những đứa con đã lông cánh đã bay đi...

Cũng sẽ có không ít người sẽ hỏi... “Già... tình yêu nữa gì!” Sao không? hãy nghe nhà văn André Maurois nói “Tại sao chỉ vì tuổi tác mà ngăn cản tình cảm chân chính của con người? Người già yêu nhau là lẽ bình thường sao? Chỉ là bình thường khi họ quên mất rằng họ là những người già? Đẹp lắm chứ, một đôi vợ chồng già yêu nhau chân tình. Mọi người thấy họ như xưa như người đi đầu đẹp đẽ mà họ đã say mê nhau lúc trẻ. Họ không nỡ, sau những cơn bão tố, tình già lại trẻ nên đem thắm, trang nghiêm, mang một vẻ đẹp của sự thanh thản, chân thành. Bất chấp những biến mất, dẫu có vắng bóng bất kỳ không còn, lòng ghen tuông cũng hết. Cuộc đời là đôi như những dòng sông, dẫu ngu ngốc như u ghê nh thác, càng ra biển càng trẻ nên hiền hoà, trong trẻo... Tình yêu của người già có sự trong sáng của tình trẻ, lại có sự chăm sóc nhau như người trẻ...”.

Chúng ta thường vô tình đánh mất những gì phút có riêng bên nhau vì những “chuyện đầu đầu” mà quên bóng tối gian đang vùn vụt qua đi. Học thường khi chúng ta cố gắng thì những phút giây đi u khổ hi vọng thì mà cố đầu đầu trong lòng những khổ niềm đẹp của một thời, gì tít tít xa xa.

Nếu chúng ta đừng có Thờ ờng Đờ thờ ờng yêu ban cho chúng ta một đời sống kéo dài thêm mười năm nữa trong một trạng thái bình thường, lúc này như là bây giờ - có lẽ chúng ta sẽ vô cùng ân hận vì mình đã thờ ờng đờ thờ ờng đi biệt bao thời gian quý báu mà đáng lẽ chúng ta đừng có thờ ờng.

Thời giờ những gì phút bên nhau, có nghĩa là cùng sống cùng, cùng bất chung một nhịp đi u, là tri kỷ, hiểu thấu nhau mới thực sự.

Không thi u gì những cặp vợ chồng thấy một nhau mới ngày mà vẫn “đồng sàng đồng” vì có họ mới ra thì y như ông nói gà, bà hiểu u v t... Những người bạn của tôi, hai vợ chồng “khóc khóc” cho nên người chồng ngoài giờ đi làm, thì gian còn lại thì họ như ông rút xuống basement thui thì một mình với cái computer! Nếu bạn bè có thể, ông lúc đi u nói như tâm sự vì ông muốn em của em nhà, tránh gây chuyện của cả thê m vô lý của mình. Người thì nghĩ mình b b bê, cảm m c, họ có ai như c thì bà họ h c đờng cay “mê cái máy thi u đi u ôm nó luôn mà ng!” May là ông ôm cái máy, chứ nếu ... thì bà đã đờ ông... ng chèo queo một mình! Ông đờng nh cũng b b nên thờ ờng c n nh n th than “... K thi t, m y bà... hình như càng lớn tuổi càng có t nói như, nói dai, mà nói thì nói không đúng chút nào” Ông giờ thích thêm, như có những lớn ông đang say s a nghe một b n nh c th t truy n c m thay vì cùng với chồng người yên lòng thờ ờng thờ c đ cho những rung đờng th m đ m vào

Chị có Em và Anh cùng Tình Yêu Ồi...

Tác Giả: th&#yvi

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 00:27

tâm hồn của nhau, thì ng...i và Ồi vô ý phá vỡ những giây phút đáng cảm động những sôi nổi ào.

Rõ ràng là cặp vợ chồng này rất thương nhau cho nên đã sống với nhau từ ngày hôm nay, ngày mà hai người đã long đong đã bôn. Nhưng vì họ không biết cách đi đến tình cảm của mình cho người hôn phối hiểu được để giao thông cảm, họ là họ không chịu hiểu để phân giải mọi điều chia sẻ và an ủi... Vì thế, tuy chung nhà, hai người thì nhìn nhau đôi mắt hình... viên đá, có gì vui?

Người đàn ông, tâm sinh lý họ khác biệt với phụ nữ, ngoài ra cách làm việc của họ cũng khác chúng ta. Bởi vì do sự cấu trúc bộ não của người nam và người nữ khác nhau, vì thế người phụ nữ có thể làm nhiều việc cùng một lúc như vừa ăn vừa trông con vừa coi phim... nhưng người đàn ông thì không thể được như vậy, thế nên khi làm việc gì thì họ rất chăm chú tập trung vào công việc đó [có lẽ như sự tập trung cao độ như vậy cho nên thế nên người đàn ông thành công lý tưởng hơn người phụ nữ] Vì lẽ đó mà người đàn ông khi đang làm bất cứ việc gì, đi đâu họ khó chịu nhất là bị ai đó làm phiền làm rầy. Chúng ta như là cảm giác khổ, đáng chăm sóc họ hạn trong những lúc này, hãy cố gắng dành cho họ một khoảng không gian êm ái và phải biết tôn trọng thế giới riêng của họ, người chồng nên biết rằng chúng ta vô cùng, có thể họ không nói ra đi đâu đó, nhưng ánh mắt đã cho chúng ta thấy ngoài sự hối hận lòng thương yêu mà chúng ta còn là sự thương cảm mà họ không thể tìm thấy ở một người đàn bà khác.

Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào sống với những chuỗi ngày vô vọng, nhàm chán, lòng trống rỗng sống riêng của hai người. Người và chúng ta hãy tìm những dịp để “khuây” lên một cách thật sinh động và duyên dáng. Hãy rủ người cùng nhẩy với mình một bản nhạc thật vui. Hãy hát với nhau những bản tình ca thật thi vị không níu. Hãy rủ nhau cùng đi dạo, tay trong tay thật tình. Hãy cùng nhau đùa giỡn những ngày còn trẻ đời. Hãy khôi hài với nhau và cười thật sống khoái. Hãy cùng sánh vai nhau trong những chuyến đi du lịch, đến những chân trời mới, nhớ tận hưởng cho thật thích những cảm giác đẹp đẽ xa xôi. Hãy cùng nhau bàn luận những tin tức thời sự trên TV. Hãy cùng thưởng thức những áng văn hay...

Nếu chúng ta không biết nhu cầu vẫn họ cần thu hút chính trị [Họ cần gì đó không biết...]. Người chồng của chúng ta sẽ sẵn lòng và sung sướng để được đi, kể đi, giãi thích cho chúng ta nghe...Hãy đi dạo những dịp này, nắm lấy bàn tay của chồng, nói lời cảm ơn, họ cần hôn trên trán ông, trên tóc ông, những người nói rằng “chàng của ta” là số 1.

Hãy cùng nhau tham gia với các tổ chức của hội đoàn, các đoàn thể tôn giáo. Hãy cùng nhau đi thăm viếng, làm công đức. Hãy cùng nhau họp cuộc với các Phật tử trong những công việc trình bày trước. Hãy cùng làm việc chung với nhau trong những công tác xã hội, công đức...v.v..

Chị có Em và Anh cùng Tình Yêu ❶ ❷ i...

Tác Giả: th&#yvi

Chúa Nhật, 08 Tháng 3 Năm 2009 00:27

Chúng ta hãy cùng nhau t&#n h&#ng nh&ng giây phút bên nhau, đó là ph&#ng cách b&#o v&# h&nh phúc gia đình, duy trì s&#c kho&, s&# minh m&#n cùng tình yêu tri k&, m&#t đ&#i.

Ng&#i v&# già c&#a ông h&#a s&# danh ti&#ng đ&#i nhà Nguyễn tên Tr&#n M&#nh Ph&, khi th&#y ông mu&#n c&#i thi&#p, bà bèn vi&#t m&#y câu th&# :

....L&#y m&#t n&#m đ&#t sét,
N&#n thành hình anh,
Đ&#p thành hình em.
R&#i đ&#p phá c&# hai, nhào chung ❶ i.
L&#i n&#n thành hình anh
L&#i đ&#p thành hình em.
Trong ch&#t đ&#t c&#a em có anh
Trong ch&#t đ&#t c&#a anh có em...

[Trong S&# NG Đ&# P c&#a Lâm Ng&# Đ&#ng]